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เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง การปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม  
 
นายนิกร  จ านง 
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรก าหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ให้มีความชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาการน าไปประยุกต์ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้
การปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมาธิการเสนอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปต่อไป 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ควรมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ให้ชัดเจน และควรจัดตั้งหน่วยงานส าหรับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิรูป
ด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยเร่งรัด 
การด าเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๑. การปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  จ าเป็นต้องได้รับ

ความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รัฐบาลควรให้ความส าคัญ
และผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพ่ือให้การปฏิรูปประสบผลส าเร็ จตามเป้าหมายของการปฏิรูป  
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้นักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

๒. การก าหนดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) อาจเป็นการเพ่ิมขั้นตอนของระบบราชการและท าให้เกิดความล่าช้าในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศได้ ดังนั้น
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาประเด็นดังกล่าว  
อย่างละเอียดและรอบคอบ เพ่ือหามาตรการหรือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าจากการเพ่ิมขั้นตอน 
ทางราชการ ซึ่งจะท าให้การปฏิรูปดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริงในทุกมิติ 
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นายด ารงค์  พิเดช 
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ควรก าหนดให้เป็นองค์กรอิสระ ไม่สังกัดหน่วยราชการใด  ๆ  
เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน และไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจครอบง าของนักการเมือง ซึ่งจะท าให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
๑. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ซึ่งจะลดการต่อต้านและการคัดค้าน 
จากประชาชนในพ้ืนที่ และท าให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย รวมทั้งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

๒. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นภาระงานที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้บุคลากร  
ที่มีความสามารถเป็นจ านวนมาก ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการหรือแนวทาง  
ปรับโครงสร้างบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดย ควรเพ่ิมอัตราก าลั งหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ 
จากหน่วยงานอ่ืนที่มีภาระงานน้อยมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะท าให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไป 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร 
๑. ภาครัฐควรมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาค าขออนุมัติ/อนุญาต ในการด าเนินการจัดท า

โครงการหรือการขอประกอบกิจการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
มากยิ่งขึ้น และควรจะมีความชัดเจนในเรื่องของกระบวนการพิจารณาค าขออนุมัติ/อนุญาตว่า เจ้าของโครงการ
หรือผู้ยื่นค าขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน ของทางราชการอย่างไรบ้าง เพ่ือให้การด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง 

๒. ภาครัฐควรมีแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ภาคใต้ เช่น การขุดคลอง 
ขนาดใหญ่ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นช่องทางการระบายน้ า และอาจใช้เป็นเส้นทางคมนาคมส าหรับขนส่งเรือสินค้า
อันจะท าให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจต่อไป 

๓. ภาครัฐควรมีแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เช่น การท าคันกั้นน้ า
บริเวณอ่าวไทยหรือบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ าท่วมขึ้นในอนาคต เป็นต้น  

 
พลต ารวจโท สุวิระ  ทรงเมตตา 
๑. ภาครัฐควรมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตลอดจนวิธีการสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอ 
และสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ช านาญการ 
หรือกรรมการผู้เชี่ยวชาญนั้น ควรจะมีกรรมการดังกล่าวให้เพียงพอครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และมีความรู้ 
ความช านาญในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการอบรม 
หรือให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบริษัท 
หรือเอกชน ซึ่งท าหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว 
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๒. ภาครัฐควรมีการพิจารณาปรับปรุงเรื่องของค่าตอบแทนของคณะกรรมการและบุคลากร  
ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะท าให้ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๓. ภาครัฐควรมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางหรือกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ (คชก.) ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียใหม่ โดยจะต้องให้คณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาก าหนดขอบเขตและประเด็นที่ส าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วให้เอกชน
หรือผู้ยื่นค าขออนุญาตน าประเด็นที่ได้รับไปด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และเมื่อได้มีการก าหนดประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ให้กับเอกชนหรือผู้ยื่นค าขออนุญาต
ครบถ้วนจนเสร็จเรียบร้อย และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการไม่ควรที่จะมี
การก าหนดประเด็นการพิจารณาเรื่องใหม่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เดิมขึ้นมาอีก เพราะจะเป็น  
การสร้างภาระหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับเอกชนหรือผู้ยื่นค าขออนุญาตเกินกว่าที่ควรจะเป็น 

๔. ภาครัฐควรมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแนวทางในการจัดท าการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เสียใหม่ ซึ่งแต่เดิมก าหนดให้เอกชน
หรือผู้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการจัดท ารูปแบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือให้คณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเปลี่ยนเป็นให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
หรือวิธีการการประเมินที่เป็นมาตรฐาน (Code of Practice : CoP) แทน เพื่อให้เอกชนหรือผู้ยื่นค าขออนุญาต
น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการจะต้องก าหนด
แนวทางหรือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือการประกอบกิจการในเรื่องต่าง ๆ 
ว่าจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องอะไรและอย่างไรบ้าง เพ่ือให้มีความชัดเจน 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
นายชูชัย  ศุภวงศ์ 
๑. ภาครัฐควรมีการบัญญัติเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) ไว้ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการก าหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาในระดับชาติหรือในระดับพ้ืนที่ อันจะท าให้เกิดความเชื่อมโยง
ทางด้านระบบนิเวศระหว่างมนุษย์ สัตว์ และป่าไม้ ได้อย่างสมดุล 

๒. ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่ได้เสนอให้มีการน าเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยในระยะแรกได้ก าหนดแผนการพัฒนา
ประเทศไว้ ๗ ประเภทนั้น หากประเทศไทยได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้วว่า จะผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก ภาครัฐจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไร ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มีอยู่เดิม 

๓. หากมีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ แผนพัฒนาที่เหมาะสมและชัดเจน  หรือมีการบัญญัติ 
เรื่องดังกล่าวไว้ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศแล้ว กลุ่มพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน หรือพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นทั้งแหล่งพ้ืนที่ท่องเที่ยวและแหล่งพ้ืนที่เชิงระบบนิเวศ ภาครัฐ 
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จะมีแนวทางหรือวิธีการในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อย่างไร รวมทั้งจะมีแนวทางในการอนุรักษ์
พ้ืนทีด่ังกล่าวอย่างไรให้เกิดความเหมาะสม และหากโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว ไมเ่หมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ
ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภาครัฐจะมีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 

 
นายวันชัย  สอนศิริ 
๑. ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการในเรื่องของการด าเนินการในเชิงรุก ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความตระหนักในเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นเรื่อง 
ที่มีความส าคัญมากประการหนึ่ง เพราะจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
และผลักดันให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐได้ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ควรจะมุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญในเรื่องของระบบธรรมาธิบาล โดยเฉพาะกรรมการผู้ช านาญการ  
ซึ่งท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรจะต้อง
พิจารณาโครงการเหล่านั้นด้วยความถูกต้องอย่างเป็นอิสระ และไม่ควรมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังพิจารณาอยู่
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพ่ือให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้

 
นางถวิลวดี  บุรีกุล 
๑. ภาครัฐควรส่งเสริมและผลักดันให้มีการน าเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้นโยบายในการพัฒนาประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) จะต้องมีความสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ด้วย 

๒. ภาครัฐควรมีการพัฒนา ส่งเสริม หรือปฏิรูปท้องถิ่น หรือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โดยจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดท าแผนหรือมาตรการการป้องกันหรือมาตรการการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation Plan) ว่าจะมีการป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร 
และมีขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการอย่างไร 

๓. ภาครัฐควรมีการน าระบบธรรมาธิบาลมาปรับใช้เป็นมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความโปร่งใส ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้ 

๔. ภาครัฐควรก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลข่าวสาร 
หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาตโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างโดยง่าย 
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๕. ส าหรับโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ภาครัฐควรให้ความส าคัญ  
ในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่  
หรือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาว่าพ้ืนที่ 
ที่จะด าเนินโครงการนั้น มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการโครงการได้หรือไม่ อย่างไร ตลอดจน
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชนหรือคนในพ้ืนที่ด้วยหรือไม่ อย่างไร  
เพ่ือหาทางออกและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 
นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา 
๑. ควรมีกระบวนการพิจารณาโครงการที่เป็นประเภทเดียวกันหรืออยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้กัน  

ในลักษณะการพิจารณาเชิงระบบหรือเชิงพ้ืนที่ (ไม่แยกเป็นแต่ละโครงการ) ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงศักยภาพ 
ในการรองรับเชิงพ้ืนทีด่้วย 

๒. ควรก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะ แนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ โดยวิธีการจัดร่วมกัน 
หลายโครงการและให้มีกลไกการพิจารณากลั่นกรองและอนุญาตให้ด าเนินการโดยให้ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
เป็นผู้ตัดสินใจ  

๓. คณะกรรมาธิการฯ ควรให้ความส าคัญและเน้นให้กระบวนการจัดท าประเมินผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดกรอบเวลา การตั้งค าถามในการส ารวจความเห็น ข้อเสนอและกระบวนการพิจารณา
ตัดสินให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นจริงและเป็นธรรมกับประชนชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน 
เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่า การก าหนดกรอบเวลา ค าถาม ข้อเสนอและกระบวนการตัดสินต่าง ๆ เป็นอุปสรรค
และไม่เป็นธรรมต่อประชาชน 

 
นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นมากต่อการพัฒนา 

หรือการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคตเพราะการที่จะให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม จ าเป็นจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงและถูกต้อง จึงควรก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
อย่างถูกวิธีและและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ควรเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในกระบวนการการมีส่วนร่วม
และการเข้าถึงข้อมูลของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท ารายงานจนถึงขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบรายงาน  
โดยการสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีที่ชุมชนต้องการที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ 
ในการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ชุมชน และการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง  ๆ  
ของกระบวนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ควรผลักดันให้เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 
แผนและการพัฒนาระดับพ้ืนที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพ้ืนที่  
รวมทั้งจัดให้มีระบบ กลไกและตัวชี้วัดผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบวิเคราะห์
ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบทางสุขภาพ ตลอดจนให้มีการส ารวจประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา 
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่มีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ระเบียบวาระที่ ๓.๒  รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การปฏิรูปกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข และร่างพระราชบัญญัติ 
จ านวน ๓ ฉบับ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม 

 นายกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ 
 ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๑. ร่างพระราชบัญญัติมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลของรัฐ
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข แต่ ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลเอกชนไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้รับสิทธิชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งระบบควรขยายให้ผู้ได้รับผลกระทบครอบคลุมถึงบุคคล  
ที่อยู่นอกกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ด้วย   

๒. ควรมีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ให้หรือรับการบริการสาธารณสุขที่ก่อความเสียหาย
เมื่อเข้าสู่กระบวนการตามร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วจะไมต่้องถูกฟ้องร้องคดีในภายหน้า 

๓. มาตรา ๖ ก าหนดให้ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุน แต่มิให้ใช้บังคับกรณี
ที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้รับบริการมักเข้าใจความหมายของค าว่า “ปกติ
ธรรมดาของโรค” ไม่ตรงกับผู้ให้บริการ จนท าให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง จึงควรก าหนดรายละเอียดและขอบเขต
ของค าดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจถูกต้องตรงกันทั้ง ๒ ฝ่าย นอกจากนี้หากมีการก าหนดมาตรฐานตามมาตรา ๖ 
ไว้ชัดเจนก็จะส่งผลให้การพิจารณาจ่ายค่าชดเชยของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกิดความเป็นธรรม  

๔. ในวาระเริ่มแรก การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ
จากการบริการสาธารณสุข ตามมาตรา ๗ (๓) (๔) (๕) ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน 
ในร่างพระราชบัญญัติ และยังให้กรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) ปฏิบัติงานไปพลางก่อน ซึ่งอาจเกิดความรู้สึก 
ไม่โปร่งใสและเกิดความขัดแย้งจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น ควรก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) (๔) (๕) ให้มีความชัดเจน 

๕. ควรก าหนดอ านาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับเงินชดเชยระดับเขต ตามมาตรา 
๑๒ (๑) ให้มีความชัดเจน  

๖. เงินกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่มาจากผู้รับบริการ
เป็นหลัก ดังนั้น ควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพสมทบด้วยเพ่ือให้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๗. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยบางกรณีถือเป็นเรื่องส าคัญ เช่น 
อัตราการจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิการ เป็นต้น จึงควรก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้มีความชัดเจน 

๘. ควรก าหนดกลวิธีให้ผู้ให้บริการและผู้รับการบริการสาธารณสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น ผู้ป่วยได้รับความเสียหายจากการให้บริการของโรงพยาบาล เมื่อโรงพยาบาลทราบเรื่องก็เร่งด าเนินการ  
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ให้ความช่วยเหลือและขอเงินชดเชยจากกองทุนให้แก่ผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องด าเนินการฟ้องร้องด้วยตนเอง  
ก็จะท าให้ความสัมพันธ์ของผู้ให้และผู้รับการบริการสาธารณสุขดีขึ้นและลดปัญหาการฟ้องร้องได้ เป็นต้น 

 
นายกษิต  ภิรมย์ 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....   

อาจไม่ได้คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข แต่กลับท าให้แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล 
และบริษัทยาไม่ต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยให้กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ
สาธารณสุขซึ่งเป็นภาษีของประชาชนท าหน้าที่ชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแทน รวมทั้งยังไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานพยาบาลและบริษัทยาที่เกิดปัญหาด้วย ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติ  
ควรมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ไม่ใช่การปิดปากคนจนให้ต้องรับค่าชดเชย
เพ่ือยุติเรื่อง เพราะไม่มีเงินไปฟ้องและสู้คดีในศาล ซึ่งอาจจะขัดต่อหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม 

 
นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๑. หากสถานพยาบาลเอกชนอยู่ในนิยามค าว่า “สถานพยาบาล” ตามมาตรา ๓ แห่งร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ย่อมส่งผลให้แพทย์ พยาบาล และโรงพยาบาลเอกชน
เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้วย จึงควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกฝ่าย 

๒. ควรก าหนดรายละเอียดและมาตรฐานความเสียหายที่ท าให้เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชย 
จากกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง
คณะกรรมการกรณีวินิจฉัยการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้รับผลกระทบด้วย 

๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาตรา ๗ (๑) 
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ
สาธารณสุข ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจมากและภารกิจของคณะกรรมการ
ไม่ใช่การบริหารเชิงนโยบาย ดังนั้น ควรให้ข้าราชการประจ าเป็นประธานกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินงาน  
ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

๔. ควรก าหนดให้ชัดเจนกรณีการจ่ายค่าชดเชยต้องใช้เงินจากกองทุนซึ่งผู้ได้รับผลกระทบ 
เป็นสมาชิกกองทุนนั้นอยู่และไม่ใช้เงินข้ามกองทุนมาจ่ายชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข 
เช่น ผู้ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ควรได้รับเงินชดเชยจากกองทุน
ดังกล่าว ไม่ควรน าเงินจากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาจ่ายชดเชย 
เป็นต้น เพ่ือป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินข้ามกองทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม 
 ประเด็นปัญหาของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๑. เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติยึดหลักการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข
ให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องพิสูจน์ความถูกผิด ซึ่งแตกต่างกับหลักการพิสูจน์ความผิดโดยไม่มีความผิด กล่าวคือ  
การบริการทางการแพทย์เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ แต่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์  
ไม่มีความผิด เพราะมีมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพควบคุมอยู่แล้ว 

๒. มาตรา ๕ ก าหนดว่า ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด แต่มาตรา ๖ ก าหนดว่า ผู้ได้รับผลกระทบ 
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จะไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยหากเกิดกรณีพัฒนาการของโรคท่ีเกิดขึ้นตามปกติหรือเป็นเหตุสุดวิสัย จึงเห็นได้ว่า 
ทั้ง ๒ มาตรามีสาระส าคัญที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ หากไม่มีการพิสูจน์จะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นกรณีพัฒนาการ 
ของโรคตามปกติหรือเป็นเหตุสุดวิสัย 

๓. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดให้ใช้เงินงบประมาณหรือเงินภาษีส าหรับการจ่ายค่าชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบแล้วยุติเรื่อง รวมทั้งไม่มีการไล่เบี้ยจากผู้กระท าผิด ซึ่งแตกต่างกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ กล่าวคือ ให้ผู้รับบริการได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลแล้วหาผู้กระท าไม่ได้หรือหาผู้กระท าผิดได้แต่ไม่ได้รับค่าเสียหายในเวลาอันควร 
เมื่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการแล้วก็มีสิทธิไล่เบี้ย
เอาจากผู้กระท าผิดได้ 

๔. หากร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ในอนาคต ผู้เจ็บป่วยจะอยู่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  
แทนการกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเช่นที่ผ่านมา รวมทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะถูกร้องเรียน
หรือถูกกล่าวหาเพ่ิมมากขึ้น เพราะเมื่อมีการร้องเรียนก็จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายโดยไม่ได้ต้องพิสูจน์ความถูกผิด 

จึงเห็นได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างว่ามีผลกระทบต่อวงการ
สาธารณสุขเป็นจ านวนมาก สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสภามีความเห็นค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยขอให้
แนบเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เสนอความคิดเห็นต่าง ข้อสังเกตและข้อทักท้วงจากสภาวิชาชีพและบุคคลภายนอก 
ที่เคยเสนอต่อรัฐบาลแนบไปกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในทุกขั้นตอน 

 
นายวิทยา  แก้วภราดัย 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ควรรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 
เพื่อให้การด าเนินการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข  
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อันจะเป็นการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ 
และผู้รับบริการสาธารณสุขต่อไป 

 
นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
เนื่องจากการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข  

มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้างด้วย ดังนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม จึงควรน าพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาพิจารณาประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิรูป
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบและครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันจะท าให้หลักการ  
ในกฎหมายต่าง ๆ มีความสอดคล้องตรงกันต่อไป 

____________________________ 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 

 


